

# CÁCH PHÂN LOẠI RÁC ĐÚNG VÀO THÙNG MÀU SẮC KHÁC NHAU?

<b>GIẤY</b> 	<b>PHÂN LOẠI ĐA HÀNG HÓA</b>	 <b>NHỰA, HỘP CÁC-TÔNG ĐỰNG ĐỒ UỐNG</b>	<b>THỦY TINH</b> 	<b>KIM LOẠI</b> 
Hộp giấy, bìa cứng, giấy bồi 	Chai PET 	Hộp các-tông đựng sốt, kem 	Chai thủy tinh đựng đồ uống 	Lon đựng thực phẩm 
Báo, tạp chí, tờ rơi quảng cáo 	Túi nhựa, màng bọc, xốp 	Hộp các-tông đựng nước trái cây 	Hộp đựng thủy tinh 	Lon đựng đồ uống 
Phong bì, vở, giấy văn phòng 	Hộp nhựa 	Hộp các-tông đựng sữa 	Kính phẳng 	Phế liệu nhỏ, nút chai và nắp hộp 
Khay đựng trứng, lõi giấy vệ sinh 	Các sản phẩm nhựa khác, ly nhựa, hộp nhựa 	Bao bì đựng thực phẩm khô Giấy bọc bơ 	Kính chịu nhiệt và kính phòng thí nghiệm 	Giấy bạc nhôm 
Đồ dùng vệ sinh, tã lót 	Ống nhựa, vật liệu lát sàn bằng nhựa 	Bao bì kết hợp (blister) 	Gốm sứ 	Chất độc hại và bao bì của chúng 
Giấy ướt, giấy bẩn và nhiễm dầu mỡ, giấy than và giấy sập 	Hộp nhựa chứa dầu hoặc hóa chất 	Hộp các-tông bị bẩn 	Gương, kính có dây kim loại, kính xe hơi 	Đồ điện tử 

Thông tin thêm về phân loại và tái chế rác thải ở Cộng hòa Séc có thể được tìm thấy tại [www.jaktridit.cz/en](http://www.jaktridit.cz/en)



# LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN LOẠI RÁC ĐÚNG CÁCH Ở PRAHA THEO MÀU?



**GIẤY**

**KHÔNG BỎ GIẤY ƯỚT, GIẤY DÍNH DẦU MỠ HOẶC GIẤY BỊ BẮN KHÁC!**



**PHÂN LOẠI ĐA HÀNG HÓA**

**NHỰA, HỘP CÁC-TÔNG ĐỰNG ĐỒ UỐNG**

**VUI LÒNG ÉP PHẪNG HOẶC GẤP GỌN! KHÔNG BỎ bao bì còn sót lại thức ăn và đồ uống.**



**THỦY TINH**

**Bạn không cần rửa sạch chai thủy tinh trước khi bỏ vào thùng, cũng không cần gỡ nhãn hoặc nắp. Thủy tinh không cần phân loại màu sắc.**



**KIM LOẠI**

**Hãy ép dẹp lon trước khi bỏ vào thùng! KHÔNG BỎ bao bì còn sót lại thức ăn và đồ uống.**



**RÁC SINH HỌC**

**VUI LÒNG KHÔNG BỎ RÁC VÀO TÚI NHỰA!**



**RÁC HỖN HỢP**

**RÁC THẢI HỖN HỢP KHÔNG PHÂN LOẠI THÊM!**

**Ở Praha, chúng ta phân loại rác vào các thùng chứa màu sắc khác nhau. Hãy luôn chú ý thông tin trên các nhãn dán được đặt trên thùng chứa.**

## LI KHUYÊN ĐỀ PHÂN LOẠI RÁC ĐÚNG CÁCH - NHNG ĐIỀU BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUÊN:

1. Luôn tuân theo hướng dẫn trên các nhãn dán trên thùng chứa vì chúng được thiết kế phù hợp với quy định tái chế tại khu vực của bạn.
2. Các bao bì đã qua sử dụng để phân loại không được chứa thức ăn, đồ uống hoặc sản phẩm còn sót lại.
3. Quan trọng là phải giảm kích thước rác trước khi phân loại (ép phẳng, đè bẹp, gấp gọn).  
Cách này giúp tăng dung tích chứa của thùng tái chế, làm giảm tần suất thu gom – bạn sẽ tiết kiệm chi phí xử lý rác thải cho thành phố Praha và giảm tác động đến môi trường.

## THÔNG TIN HỮU ÍCH...

Rác thải của bạn được phân loại không cần phải hoàn toàn sạch sẽ – bạn không cần rửa, chỉ cần để trống. Bạn cũng không cần gỡ nắp hoặc nhãn.

**EKO KOM**  
MÁ TO SMYSL, TRÍTE ODPAD!

**PRA  
PRA  
PRA  
PRA** **HA  
GUE  
GA  
G**